



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. สั่งสแกน 5.8 แสนราย กลิ่นตุรับเยียวยา สกัดโงเงินหลวง
2. คลังเยียวยาถือตสุดท้าย9ล้านคน กดข่มหนี่คร้วเรื่อน-ว่างงานพุงปรีด
3. เยียวยาโควิด 'เกษตรกร' โค้งแรกรับเงิน 7 ล้านคน-อุทธรณ์ 5 หมื่นคน
4. ภาพข่าว: อาหารปลอดภัย
5. ภาพข่าว: CPF Food Truck ร่วมดูแลชุมชน บางบำหรุ
6. จากไทยเข้มแข็ง สู่ไทยชนะ อัต 4 แสนล้านฟื้นศก.
7. ชงรบ.เยียวยาพระทุกรูป จ่ายวันละ60บาท3เดือน
8. ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร
9. คอลัมน์: ส่งโซเซียล
10. คลังโยกแสนล้าน อั้ม SMEs ชายขอบ
11. คุมชายหาด 7มาตรการเข้ม เทียววิถีใหม่
12. "สองมิตร"คิดการใหญ่ ฝึนอร่อยคุม"พลังงาน-เกษตร"

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ส่งสแกน 5.8 แสนราย กลิ่นตุรับเหี่ยวยา สกัดโกงเงินหลวง

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3581 หน้า : 9(ซ้าย)

ส่งสแกน 5.8 แสนราย กลิ่นตุรับเหี่ยวยา สกัดโกงเงินหลวง



ก.ส.สแกนยิบ เหี่ยวยาเกษตรกรกลุ่ม 5.8 แสนราย ที่ยังโอนเงินไม่ได้ ซีกลิ่นตุ หวันแก๊ง

มีจดชีพสวมรอยรีดค่าหัวคิว หลังพบให้มือถือเบอร์เดียวสมัครขอรับเงิน 10-20 คน จัดแผนสองร่วมกรมส่งเสริมการเกษตรติดประกาศรายชื่อที่อำเภอให้มายืนยันตัวตนสกัดโกงเงินหลวง

มาตรการ “เหี่ยวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเหี่ยวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรอบเหี่ยวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 วงเงิน 150,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียน ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ต้องได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธ.ก.ส.แล้วรวม 7.59 ล้านราย ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ยังเหลือเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเหี่ยวยาได้ 580,411 ราย แบ่งเป็นบัญชีผู้เสียชีวิต และมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย 1.32 แสนราย อีก 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเหี่ยวยา และอีก 3.56 แสนราย ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องซึ่งพบว่าไม่มีรูป

แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส. เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การดำเนินงานจ่ายโอนเงินของ ธ.ก.ส. นั้นหากมีบัญชีอยู่แล้วจะไม่ยุ่งยากสามารถโอนตรงได้ทันที แต่หากเป็นบัญชีต่างธนาคารต้องรอนิดหนึ่ง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. คาดจะโอนเงินได้ทั้งหมดภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ และจะเริ่มจ่ายเงินงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนสำหรับเกษตรกรที่โอนเงินรอบแรกสำเร็จไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบบัญชีการลงทะเบียนเกษตรกรในกลุ่ม 5.8 แสนราย ที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ พบว่าในจำนวนนี้มีเกษตรกรใช้เบอร์มือถือสมัครเบอร์

ไม่อยากให้เกษตรกรถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกหลวง และเสียเงินกินเปล่า

เดียวในกลุ่มหนึ่ง 10-20 คน แต่ละจังหวัดก็จะมีแบบนี้ ทางธนาคารเองก็ไม่วางใจที่จะโอนให้เพราะ

เกรงว่าเงินจะไม่ถึงเกษตรกร ดังนั้นธ.ก.ส. จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายชื่อบัญชีของเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. โอนไม่สำเร็จให้ไปติดประกาศที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 77 จังหวัด และตามเกษตรกรมาแสดงตัวตนเพื่อรับเงินหรือนำสมุดบัญชีที่จะให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเพื่อถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ไม่อยากให้เกษตรกรถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกหลวง และเสียเงินกินเปล่า ทั้งที่เป็นเงินที่เกษตรกรสมควรได้รับเต็ม ขณะที่แหล่งข่าวจากเกษตรกร เผยว่า จากที่ได้อุทธรณ์รับเงินเหี่ยวยาไปตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม วันนี้อยู่ในคณะกรรมการกลั่นกรอง และยังไม่ได้รับแจ้งเลยว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ไม่ใช่ใจ เพราะ นายเฉลิมชัย ตรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า 8 วันรู้ผล แต่ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ก็ยังไม่ทราบผล ลักษณะเหมือน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ส่งสแกน 5.8 แสนราย กลืนตุ๋นรับเยียวยา สกัดโกงเงินหลวง

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3581 หน้า : 9(ซ้าย)





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 554 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อข่าว : คลังเยียวยาล็อตสุดท้าย 9 ล้านคน กดขี่หนี้ครัวเรือน-ว่างงานพุ่งปรี๊ด

คลังเยียวยาล็อตสุดท้าย 9 ล้านคน กดขี่หนี้ครัวเรือน-ว่างงานพุ่งปรี๊ด



เก็บตกหลายรอบหลายกลุ่มเพราะไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆ ประชาชนคนเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ต้องได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน ล่าสุดกระทรวงคลังจึงไปเยียวยาเยียวยาล็อตสุดท้าย 9 ล้านคน ทั้งกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประားบาง และตกหล่น รวมถึงกลุ่มประกันสังคมจ่ายเข้าระบบไม่ถึง 6 เดือน ที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่แรก

เหตุที่ต้องวนรอบกลับมาดูแล้วดูอีก ส่วนหนึ่งก็คงเป็นตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงแบบน่าห่วงมาก พูดให้เข้าใจง่ายๆ ภาษาชาวบ้านก็คือ การงานไม่มีทำ หรือถูกลดค่าจ้าง ไม่มีเงินจ่ายหนี้ แถมมีกู้อีกเพิ่มเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงปากท้องอีก ไม่นับว่ามีรายการกู้หนี้ใหม่โปะหนี้เก่าเป็นหนี้หมุนอีกต่างหาก

การเยียวยาล็อตสุดท้ายตามที่ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บอกกล่าวภายหลังการประชุมกันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐเป็นล็อตสุดท้าย รวม 9 ล้านราย

หลักๆ จะแบ่งเป็น กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1.2 ล้านคน, กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนตามมาตรการต่างๆ แล้วเหลือ 3 แสนคน ซึ่งกลุ่มนี้ยัง

ต้องลุ้นกันว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่,

กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ และเด็กจำนวน 6.9 ล้านคน โดยคัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก 13 ล้านคนเศษ จะได้รับ 1 พันบาท ระยะ 3 เดือน และสุดท้าย กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

สำหรับวงเงินเยียวยาล็อตสุดท้าย 9 ล้านคนนี้ หลังจากคลังเคาะจำนวนคนและตัวเลขคร่าวๆ แล้ว ต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร จะเคาะวงเงินเยียวยาจบที่เท่าไรเสียก่อน หลังจากนั้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเร็วที่สุดอาจจะเข้าสู่วาระการพิจารณาในวันอังคารที่ 9 มิถุนายนนี้

คนที่มองอธิบายความเพิ่มเติมในการเยียวยารอบสุดท้ายนี้คือ นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งอธิบายว่า ในกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ไม่สำเร็จ มีจำนวน 1.7 ล้านคนนั้น ในจำนวนดังกล่าวได้คัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐต่างๆ แล้วพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 2 แสนคน เป็นเกษตรกร 5.3 แสนคน เป็นผู้ประกันตน 1.5 แสนคน ไม่ซ้ำหลักเกณฑ์ 1.6 แสนคน เนื่องจากเป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 554 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อข่าว : คลังเยียวาลือตสุดท้าย9ล้านคน กดขี่หนี้ครัวเรือน-ว่างงานพุ่งปรี๊ด

เป็นผู้สูงอายุ 2.2 แสนคน เป็นผู้พิการ 4.7 หมื่นคน ถือบัตรสวัสดิการ 1.4 แสนคน ฉะนั้น จึงเหลือแค่ 3 แสนคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มตกหลังจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกกลุ่มเกษตรกรที่เป็ดให้ยื่นอุทธรณ์รอบแรกถึงวันที่ 5 มิถุนายน และเกษตรกรชุดสุดท้ายที่ไม่ได้รับการเยียวยาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึง 15 สิงหาคม 2563 ซึ่งหากคัดกรองจากกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมจากการยื่นอุทธรณ์ คาดว่าตัวเลขเยียวาลือตสุดท้ายอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นเกินกว่า 9 ล้านคน ตามที่คัดกรองกันไปแล้ว

ทั้งนี้ จากการติดตามผ่านหน่วยงานในพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าตั้งแต่วันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 มีการรับเรื่องอุทธรณ์แล้ว 48,621 ราย จำนวน 49,054 โดยขณะนี้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาลแล้ว 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 1,633 เรื่อง

ความพยายามตามมอดูแลเยียวาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึง ตามนโยบายเราไม่ทิ้งกันและจะฟื้นฟูพาทางรอดไปด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็เพราะตัวเลขหนี้ครัวเรือนซึ่งสะท้อนถึงภาวะความยากลำบากเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ จากการแถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปีนี้ของ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตอนหนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย พบว่า ข้อมูลล่าสุดในไตรมาส 4 ปี 2562 หนี้ครัวเรือนไทย อยู่ที่ประมาณ 13 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5 โดยสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 79.8% สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เป็นต้นมา และสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 78.9% โดยสาเหตุการก่อหนี้ ส่วนใหญ่ 33.7% เพื่อซื้อสิ่งหรือทรัพย์สิน 32.1% อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 17.9% เพื่อประกอบธุรกิจ และ 12.8% ซื้อ/เช่าอสังหาริมทรัพย์

นี่ยังไม่ใช้ตัวเลขล่าสุดคือไตรมาสแรกหรือ 5 เดือนแรกของปี 2563 ที่เผชิญหน้ากับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งหนักหน่วงขนาดนี้แล้ว ต้องรอดูตัวเลขล่าสุดที่ออกมาของไตรมาสแรกปีนี้จะสะท้อนภาพรวมบนดินมีจริง

ขณะเดียวกัน คุณภาพสินเชื่อยิ่งต้อยลง ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล เพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 มีมูลค่า 156,227 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.23% ต่อสินเชื่อรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.90% ในไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการชำระหนี้ของสินเชื่อทุกประเภทต้อยลง โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ

ส่วนตัวเลขการว่างงาน สภาพัฒน์ประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจ้างงานว่าจะมีแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างกว่า 8.4 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย แรงงานในภาคการท่องเที่ยวประมาณ 2.5 ล้านคน แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 1.5 ล้านคน และแรงงานในภาคบริการอื่นๆ 4.4

ล้านคน แต่สภาพัฒน์ก็ฟันหวานว่า เมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินในส่วนงบประมาณ 4 แสนล้านบาท จะทำให้การว่างงานในปีนี้จะไม่เกิน 2 ล้านคน

ขณะเดียวกัน ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ออกรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งแสดงความห่วงกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัวส่งผลให้เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้น ครัวเรือนและธุรกิจเสี่ยงไม่สามารถชำระหนี้ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมาตรการช่วยเหลือเยียวาสภาพคล่องของรัฐบาลสิ้นสุดลง

คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และด้านความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือนและธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพราะหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้เป็นวงกว้าง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้กู้ ทั้งธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร กองทุนรวม สหกรณ์ออมทรัพย์ และย้อนกลับมากระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

นอกจากนั้น ยังต้องติดตามสถานการณ์การจ้างงานอย่างใกล้ชิด โดยมีความกังวลต่อแนวโน้มการจ้างงานที่จะลดลงมาก และอาจใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นปกติ ทั้งในกลุ่มลูกจ้าง และผู้จ้างงานตนเอง หรือผู้ประกอบการอิสระโดยแรงงานบางส่วนอาจว่างงานชั่วคราวในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการระบาด แต่แรงงานบางส่วนอาจว่างงานถาวรเนื่องจากธุรกิจประสบปัญหาด้านฐานะทางการเงินจนปิดกิจการ ลดการจ้างงานตามอุปสงค์ที่ลดลง หรือปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานมากขึ้น

ขณะที่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จะหางานยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวลดต่ำลง จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังน่าห่วง การเยียวาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตรอดกันต่อไปเฉพาะหน้าจึงจำเป็น และไม่อาจทิ้งใครไว้ข้างหลัง ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : เยียวยาโควิด 'เกษตรกร' โค้งแรกรับเงิน 7 ล้านคน-อุทธรณ์ 5 หมื่นคน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 5260 หน้า : 3(ล่างขวา)

มีสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย มากขึ้น แต่ความหวังของเกษตรกร ในเวลานี้ยังต้องพึ่งเงินช่วยเหลือ จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลค่ากว่า 1.35 แสนล้านบาท โดยกำหนดให้จ่ายรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

เงินถึงมือเกษตรกร 7 ล้านราย
ช่วงโค้งแรกของการดำเนินมาตรการ
"นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์" เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการรวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชีจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่ง สศก.ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วรวม 7.59 ล้านรายล่าสุด ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท (ข้อมูล 4 มิ.ย.)

ขานา-ชาวไร่อุทธรณ์มากที่สุด
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงานได้รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา รวมทั้งสิ้น 48,621 ราย จำนวน 49,054 เรื่อง แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร 44,881 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 2,933 เรื่อง กรมประมง 439 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 742 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 50 เรื่อง กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง และกรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเพียง 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง

เยียวยาโควิด 'เกษตรกร' โค้งแรก รับเงิน 7 ล้านคน-อุทธรณ์ 5 หมื่นคน



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ส่วนที่เลือกกรณีเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน คาดว่าจะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 31 ก.ค. 63

"เกษตรกรส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่าย ค่าครองชีพ ของกิน ของใช้ประจำวัน

นำเงินไปต่อยอดทำมาหากิน เช่น จ่ายค่าเช่าที่ทำกิน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อพันธุ์ปลา ซื้ออุปกรณ์จับปลา เครื่องมือทำมาหากิน ที่เหลือจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกหลาน ค่ารักษาดูแลสุขภาพ และนำไปใช้อื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่ารถ ค่าไฟฟ้า ค่ามือถือ ค่าน้ำ"

ฐานข้อมูลซ้ำซ้อน 4.8 แสนราย
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า แม้ว่าส่วนเกษตรกรที่มากขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส.ยืนยันว่าจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน แต่กลับพบว่ากว่า 4.8 แสนราย โอนเงินไม่ได้ ไม่พบบัญชีเงินฝาก เสียชีวิต ต้องมีการหารืออีกครั้ง ดังนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบสิทธิของตนเอง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานรัฐโดยด่วน

ในขณะที่ริเริ่มโครงการ พบว่า "ฐานข้อมูล" มักเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา ส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัด ต้องตรวจสอบกลับกรองให้ถี่ถ้วนก่อนส่งมายังนายทะเบียน จึงจะสามารถส่งให้ ธ.ก.ส.

เกษตรกรส่วนใหญ่นำเงินไปใช้จ่าย
ค่าครองชีพ นำเงินไปต่อยอดทำมาหากิน
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกหลาน
ค่ารักษาดูแลสุขภาพและค่าน้ำค่าไฟ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : เยียวยาโควิด 'เกษตรกร' โค้งแรกรับเงิน 7 ล้านคน-อุทธรณ์ 5 หมื่นคน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 5260 หน้า : 3(ล่างขวา)

แต่เนื่องจากมีถึง 8 หน่วยงาน หลาย
กระทรวง จึงค่อนข้างใช้เวลา

โดยเฉพาะประเด็น “ความพร้อม”
ที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงถึงความ
เท่าเทียม และคุณสมบัติของเกษตรกร
เช่น กรณีผู้ที่ถือสิทธิประกันสังคม ตาม
มาตรา 33 ไม่สามารถขอรับการเยียวยา
ทั้งที่เป็นเกษตรกรได้นั้น ข้อกำหนดของ
การเข้าร่วมโครงการเยียวยา ได้มีการระบุ
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ผู้ขอรับ
สิทธิต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับสิทธิประกัน
สังคม ซึ่งต้องดูว่าผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียน
แจ้งไว้แบบใด หรือมีการอัปเดตทะเบียน
เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

รวมไปถึงความชัดเจนกรณีของ
ข้าราชการ 91,000 คนที่ทวงถามเพื่อ
รอค่าตอบแทน ซึ่งตามเงื่อนไขไม่ได้ระบุ
ประเด็นนี้ตั้งแต่แรกว่ามีเงินเดือนประจำ
แล้วไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์โครงการ
กว่าจะทราบว่าได้รับสิทธิก็ใช้เวลา
นานเช่นกัน

ดังนั้น งานนี้คงต้องลุ้นการจ่ายเงิน
ชดเชยจะไปถึงเป้าหมาย 10 ล้านรายได้
หรือไม่เพียงใด เพราะบางส่วนเริ่มพบ
ความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม งานนี้จะต้องไม่ลืมว่าเงิน
เยียวยา 1.35 แสนล้านบาท จะต้อง
สามารถช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์
เท่าเทียมกัน และคุ้มค่าที่สุดเพื่อสิทธิ
ของเกษตรกรทุกคน ที่สำคัญต้องไม่
ซ้ำรอยโครงการเดิม ๆ ที่ยังคงหล่น
ทำให้ประชาชนยังค้างคาใจ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5260

Col.Inch: 15.66

Ad Value: 21,141

ภาพข่าว: อาหารปลอดภัย

หน้า: 22(ล่างขวา)

PRValue (x3): 63,423

คลิป: สีสี่



อาหารปลอดภัย - ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด
ส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จาก CPF Food Truck ให้แก่ชาวชุมชนเขต
บางพลัด ในโครงการอาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: ตลาดเงิน/อสังหาฯ

วันที่: อาทิตย์ 7 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 3581

Col.Inch: 10.44

Ad Value: 13,050

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 39,150

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: CPF Food Truck ร่วมดูแลชุมชน บางบำหรุ



➤ CPF Food Truck ร่วมดูแลชุมชน บางบำหรุ วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ บริการอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จากรถ CPF Food Truck แก่ชาวชุมชนวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 14 ในโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน"

จากไทยเข้มแข็ง สู่ไทยชนะ อัด 4 แสนล้านบาท



โครงการ ไทยเข้ม
แข็ง ถูกหยิบยกมา
พูดถึงอีกครั้งในวัน
ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรที่ผ่านมา เหตุ

เพราะเป็นการกู้เงินกรณีเร่งด่วน
ฉุกเฉินและจำเป็นภายใต้พระราช
กำหนด(พ.ร.ก.)เหมือนกับที่รัฐบาล
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องการออก
พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้
รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
มาขอความเห็นชอบจากสภา

เพราะการออกพ.ร.ก.กู้
เงิน ถือเป็นช่องทางพิเศษ ของ
รัฐบาลในการกู้เงินตามพระราช
บัญญัติ(พ.ร.บ.)วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ซึ่งมีกรอบเพดานการ
กู้เงินที่สูงกว่าการกู้ตามพ.ร.บ.การ
บริหารหนี้สาธารณะ อีกทั้งการ
ตราเป็นพ.ร.ก.มีข้อจำกัดในการ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ เนื่องจาก
รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดวงเงินและ

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่กู้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสมของ
สถานการณ์

ขณะที่โครงการไทยเข้ม
แข็ง 2555 ในสมัยรัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีเวลาดำเนิน
งาน 3 ปี(2553-2555)วงเงิน 1.56
ล้านล้านบาท แต่ถูกปรับลดเหลือ
1.43 ล้านล้านบาท เพราะช่วงนั้น
ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรง



โครงการ ไทยเข้มแข็ง

ระยะ 3 ปี (2553-2555)

วงเงินรวม 1.56 ล้านล้านบาท

ผ่าน 7 แผนการลงทุน
หน่วย: ล้านบาท

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต/พัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก 230,645

2.พัฒนาบริการ
ขั้นพื้นฐาน 1,140,016

6.ปฏิรูปคุณภาพ
ระบบสาธารณสุข
9,290

7.ลงทุนเพื่อยกระดับ
รายได้ 100,000



3. เพิ่มรายได้จาก
ท่องเที่ยว 6,637
4. พัฒนาศักยภาพของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
20,134
5. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 60,145



อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ



ฐาน INFO GRAPHIC

หมายเหตุ : *ประมาณการ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีกระบวนการกลั่นกรอง โครงการหลายขั้นตอน เพื่อให้โครงการที่ออกมา ตอบภัย ในภาวะฉุกเฉินเศรษฐกิจ

จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคการผลิต การส่งออกและการใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัว เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น“แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555”จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนของรัฐควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ภายใต้ออกพ.ร.ก.การให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

ระยะแรกเป็นการจัดสรรเงินลงทุนให้กับ 4 กระทรวงหลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดโรงเรียน กระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในโครงการถนนไร้ฝุ่น ปรับเป็นถนนลาดยางทั่วประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระดับจังหวัด จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และปรับปรุงโรง

พยาบาลระดับตำบล

การจัดสรรเงินดังกล่าวไม่เพียงถูกมองว่า เป็นเบี้ยหวัดตกเพื่อหวังผลทางการเมืองจากผู้รับเหมาในพื้นที่แล้ว ยังเจอการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขจากการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและแพงเกินเหตุ จนต้องรื้อโครงการใหม่

อย่างไรก็ตาม ผลของโครงการทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากที่ ติดลบ 0.7% ในปี 2552 มาเป็นขยายตัว 7.5% ในปี 2553 แต่ต้องลดเหลือเพียง 0.8% ในปี 2554 จากน้ำท่วมใหญ่

ดังนั้นภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทปัจจุบันหลังจากได้จัดสรรเงิน 4.29 แสนล้านบาทในการเยียวยาประชาชนทั่วไป เกษตรกรและกลุ่มเปราะบางไปแล้ว ยังมีเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาท ที่จะใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงเป็นที่จับตาว่า จะเป็นโครงการเบี้ยหวัดตก เพื่อหวังผลทางการเมือง หรือเกิดการทิ้งบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่

แม้รัฐบาลจะยืนยันว่า มีกระบวนการกลั่นกรองโครงการหลายขั้นตอน เพื่อให้โครงการที่ออกมาตอบโจทย์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรืออย่างน้อยก็ช่วยประคองไม่ให้เศรษฐกิจหดตัวลงลึกมากกว่า 5.3-5.5% ตามที่หน่วยงานรัฐบาลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และสภาพัฒนประเมินไว้ ●

ชงรบ.เยียวยาพระพุทธรูป จ่ายวันละ60บาท3เดือน

โอนตรงให้วัดจัดการเอง
ร.ร.สมุยนับร้อยล่อขาย
ธก.ส.ตั้งกองทุน5หมื่นล.
ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
'เทวัญ'ชง รบ.เยียวยาพระสงฆ์ทุกรูปเจอผลกระทบ
โควิดวันละ 60 บาท รวม 3 เดือน 'อุตตม'เห็นชอบ
ธ.ก.ส.ตั้งกองทุนฟื้นฟูศก.ฐานรากวงเงิน 5.5 หมื่นล้าน
ผ่านงบที่ตั้งไว้ 4 แสนล้าน (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยาพระ

'เทวัญ'ชงเยียวยาพระสงฆ์3เดือน

เมื่อเวลา 13.20 น.วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ประชุมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ เรื่องการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตนได้เสนอว่าอยากจะช่วยเยียวยาพระสงฆ์วันละ 60 บาทต่อรูป ซึ่งจะส่งเงินไปให้วัดแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารเงิน ยกตัวอย่างเช่น วัดนี้มีพระสงฆ์ 10 รูป วัดก็จะได้รับเงิน 600 บาท เบื้องต้นจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 3 เดือนหรือ 91 วัน

นายเทวัญกล่าวต่อว่า ส่วนเงินจำนวน 50,000 บาท ที่จ่ายให้แกะนั้นเป็นเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีอยู่ 22 ล้าน

บาท เช่น ฆบอกรม ลัมมนา ดูนานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศได้ 9,000 วัด จากวัดทั้งหมด 4 หมื่นกว่าวัด ทั้งนี้ สามารถช่วยได้เพียงเดือนเดียว อีกส่วนคือเงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เงินเยียวยาพระสงฆ์วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 4 หมื่นวัด ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เนื่องจากอาจมีประชาชนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตรน้อยลงเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด ขณะที่แต่ละวัดมีภาระต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นรายจ่ายประจำรวมอยู่ด้วยนั้น ตามข้อเสนอจะจ่ายเยียวยาพระรูปละ 60 บาทต่อวัน เป็นเวลา 91 วัน ทั้งนี้เงินเยียวยาทั้งหมดจะจ่ายให้กับทางวัดไปใช้บริหารจัดการเอง ไม่ใช่จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรง เช่น สมมุติว่าวัดมีพระ 10 รูป วัดนั้นก็ได้รับเงินเยียวยาวันละ 600 บาท เป็นเวลา 91 วันหรือจำนวนทั้งสิ้น 54,600 บาท ซึ่งวงเงินจ่ายเยียวยารวมทั้งหมดกว่า 1,000 ล้านบาท หากคิดเฉลี่ยต่กวัดละประมาณ 2 หมื่นบาท โดยนายกฯเห็นชอบเบื้องต้นในหลักการ การช่วยเหลือพระสงฆ์และวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน

'อุตตม'เร่งเยียวยากลุ่มตกหล่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยา ว่ากระทรวงการคลังเตรียม (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 9

เยียวยาพระ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รอบสุดท้ายไม่เกิน 9 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 1.2 ล้านคน 2.กลุ่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน แต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน โดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือเพียง 3 แสนคน 3.กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว จำนวน 13 ล้านคน โดยผ่านการตรวจสอบแล้วเหลือ 7 ล้านคน และ 4.กลุ่มประกันสังคมอีก 6.6 หมื่นคน ที่จ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคม

นายธนกรกล่าวอีกว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้เร่งช่วยเหลือแล้ว โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทก่อนเสนอ ครม.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น สำเร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ จำนวน 15.1 ล้านคน จ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลังและสาขาแบงก์รัฐ มีจำนวน 8.6 แสนคน โดยนำมาคัดกรองแล้ว 1 แสนคน พบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนและตกหล่นกว่า 6.4 พันคนที่เหลือได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในกลุ่มต่างๆ และในจำนวนนี้ไม่เข้าเกณฑ์ 1.2 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและตกหล่น 9 ล้าน

คน ทั้งนี้ เมื่อการเยียวยาเสร็จก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูต่อไป ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เดินหน้าไปแล้วผ่านโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน

ธ.ก.ส.ของบตั้งกองทุน5.5หมื่นล.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายอุตตมเป็นประธานเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากวงเงินรวม 5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย ธ.ก.ส.ยื่นเสนอขอใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของการฟื้นฟูตั้งวงเงินไว้ 4 แสนล้านบาท ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาโครงการใช้เงินที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกองทุนดังกล่าวดำเนินการภายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย โดยมี 3 โครงการย่อย กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563-31 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน (ตั้งหลัก) เป็นการขับเคลื่อนในระยะสั้น เร่งด่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ฟังตนเองโดยสนับสนุนความรู้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและคนในครัวเรือน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

หนุนวิสาหกิจชุมชน1.6หมื่นแห่ง

“โครงการนี้มีเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้การพึ่งพาตนเองระดับครัวเรือน จำนวน 300,000 ราย วงเงินงบประมาณเพื่อจัดระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอี-เลิร์นนิ่ง เป็นเงิน 90 ล้านบาท และศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ เป็นเงิน 450 ล้านบาท และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 1,200 แห่ง วงเงินงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นเงิน 180 ล้านบาท รวมวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 720 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนจาก ธ.ก.ส.เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen ยักบ้านเกิด) จำนวน 500,000 ราย และสินเชื่อเพื่อเลี้ยงชีพ จำนวน 200,000 ราย” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า 2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจชุมชน (ตั้งฐาน) เป็นการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ 3 ฟังซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตและการจัดการการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 16,000 แห่ง ในการสนับสนุนเพื่อการลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 50% ของมูลค่าการลงทุนวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นเงิน 16,000 ล้านบาท และสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายในการผลิตในปีแรก เป็นเงิน 16,000 ล้านบาท รวมวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 32,000 ล้านบาท กรณีวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ให้สามารถขอสินเชื่อผ่อนปรนจากโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส.ได้

เปิดภาคเกษตรขอสินเชื่อเพิ่ม

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า 3.โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจฐานราก (ตั้งมั่น) เป็นการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน องค์การการเงินชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการเกษตร เป็นกลไกการสร้าง ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของชุมชนตลอดห่วงโซ่การผลิตการเกษตร การให้บริการทางการเกษตร การท่องเที่ยวชุมชน และบริการอื่นๆ จำนวน 7,255 แห่ง โดยสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 50% ของมูลค่าการลงทุน รวมวงเงินงบประมาณ 21,765 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรณีสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ให้สามารถขอสินเชื่อผ่อนปรนจากโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือสินเชื่อผู้ประกอบการเกษตรของ ธ.ก.ส.ได้ และขอผ่อนปรนหลักประกันเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับที่ 26 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงินระยะยาวเพื่อการเกษตร โดยให้คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะพิจารณาประกันเงินกู้ในฐานะส่วนตัวเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

‘เฉลิมชัย’ชงจัดการน้ำ3หมื่นล้าน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรจะเสนอโครงการบริหาร

จัดการน้ำวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาในโครงการฟื้นฟูภาคเกษตรจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคณะกรรมการกฤษฎีกาโครงการใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำที่จะดำเนินการเร่งด่วนจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ เพราะต้องเร่งดำเนินการเลยหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนดำเนินการ

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการขนาดเล็กของกรมชลประทานจะเน้นโครงการขนาดเล็กมีการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ และในแต่ละโครงการจะมีการจ้างงาน หลังจากผลกระทบโควิด-19 ส่งผลให้มีคนตกงานและกลับคืนสู่ภาคเกษตรมากขึ้น เมื่อมีการขุดลอกคูคลอง ก็จะมีการตรวจสอบว่าโครงการไหนสามารถจ้างแรงงานคนเข้าไปดำเนินการแทนเครื่องจักรได้ก็จะใช้คนดำเนินการ โดยแต่ละโครงการที่เสนอมา ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ส่งมาจากชุมชน เป็นโครงการที่แต่ละชุมชนต้องการใช้ประโยชน์และสามารถจ้างงานได้

จ้างงานช่วยเหลือคนตกงาน

“ที่ผ่านมาหน่วยงานที่สามารถจ้างงานได้ของกระทรวงเกษตรมีเพียงกรมชลประทาน ดังนั้น ในส่วนของงบประมาณสำหรับภาคการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินกู้ของรัฐบาล จำนวน 4 แสนล้านบาท จะพยายามให้มีการจ้างแรงงานที่ตกงานจากผลกระทบโควิดเข้ามาทำงานให้ได้มากที่สุด จากงบประมาณ 2563 กรมชลประทานสามารถจ้างงานได้แล้วเกือบ 5 หมื่นคน และใน 3 หมื่นล้านบาทของโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ขุดลอกคูคลองนั้นจะเพิ่มจำนวนการจ้างงานได้ไม่น้อย” นายเฉลิมชัยกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า โครงการสร้างพื้นฐานด้านการผลิตทำการเกษตรประมาณ 33,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทานประมาณ 27,917 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 19 แห่ง ประมาณ 14,820 ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ 249 แห่ง ประมาณ 4,676 ล้านบาท ส่วนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย 575 แห่ง ประมาณ 1,148 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน 41 แห่ง ประมาณ 319 ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 991 รายการ ประมาณ 6,952 ล้านบาท และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน 2,250 ล้านบาท

นักวิชาการมั่นใจรอบปท.ดูแลบาท

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทว่า ค่าเงินบาทที่ระดับ 31.54 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ถือว่ายังไม่แข็งค่ามากนัก จึงคิดว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากนัก เนื่องจากอุปสงค์ของโลกยังต่ำอยู่ แม้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ ประกอบกับกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจึงไม่ได้ทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทเคยแข็งค่าในระดับต่ำกว่า 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐด้วย

นายสมชายกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเป็นผู้กำกับดูแลค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่แล้ว โดยจะพิจารณาว่าค่าเงินบาทขณะนี้อยู่ในระดับที่แข็งค่าจนผิดปกติหรือไม่ ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ผิดปกติ เพราะค่าเงินดอลลาร์อ่อนกว่าสกุลเงินต่างๆ อีกทั้งหากค่าเงินบาทมีลักษณะแข็งค่ากว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ ธปท.ก็จะมีมาตรการพิจารณาให้เหมาะสม แต่ตอนนี้ยังไม่พบปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อจนน่าเป็นกังวลแต่อย่างใด

สรท.วอนแบงก์ชาติดูแลค่าบาท

นางสาวกัญญกั ดันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่เริ่มมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้น ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องมาจากของสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยดีกว่าหลายประเทศ ทำให้ถูกมองว่าเป็นที่ปักเงินที่ปลอดภัยอีกครั้ง ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์กลายเป็นปัจจัยกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเปราะบางของเศรษฐกิจ และซ้ำเติมผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยค่าบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องและแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้แข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น และทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ได้น้อยมาก จึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้แข็งค่ามากเกินไป

ย้ำคาดการณ์ส่งออกทั้งปีติดลบ8%

นางสาวกัญญกั กล่าวว่า ทั้งนี้ สรท.ยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ติดลบ 8% จากปัจจัยความไม่แน่นอนของการระบาดโควิด-19 ระยะต่อไป ทำให้หลายประเทศยังคงมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งค่าบาทที่เริ่มกลับมา

แข็งค่า ราคาน้ำมันที่เริ่มกลับสู่ขาขึ้น หลังจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เริ่มกลับมาปะทุอีกครั้ง

นางสาวกัญญกั กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยบวก ในการส่งออกกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อดำรงชีวิตประจำวันช่วงมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ อาทิ ผัก ผลไม้สด แซ่แข็ง กระป๋องและแปรรูปไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ภายในประเทศ ทำให้ระบบการผลิต ระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริ่มกลับมาดำเนินการใกล้เคียงกับปกติ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าขยายตัวในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่จำเป็น ส่วนการส่งออกทองคำเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ดึงตัวเลขภาคการส่งออกให้ขยายตัวในช่วงความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ไกลเบิ้ลิกมองบาทแข็งสุด31บาท

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไกลเบิ้ลิก จำกัด กล่าวว่า ทิศทางค่าเงินบาท เบื้องต้นประเมินว่าอย่างดีที่สุดจะเคลื่อนไหวในระดับ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับไปได้อีกหรือไม่ หากเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (ฟണ്ട്โฟลว์) ยังไหลเข้ามาในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับที่คาดว่าจะแข็งค่ามากที่สุดอาจเห็นเคลื่อนไหวในระดับ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีการมาตรการออกมาแทรกแซง เพื่อให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในระดับที่เหมาะสม หลังจากได้มีการส่งสัญญาณออกมาเบื้องต้นแล้ว ทำให้เชื่อว่าค่าเงินบาทคงไม่แข็งค่าแตะระดับ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ในปีนี้

นางสาววิลาสินีกล่าวว่า หากค่าเงินบาทแข็งกลุ่มผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง ส่วนธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จะได้เปรียบ เพราะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่ามากเกินไปที่เหมาะสม จะเป็นการลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและธุรกิจไทย หากเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพราะหลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง และมีการส่งออกสินค้าในรูปแบบเดียวกัน อาทิ เวียดนาม ที่ส่งออกข้าว ในราคาที่ไม่ได้สูงเท่าไทย อีกทั้งค่าเงินของเวียดนามก็อยู่ในระดับที่อ่อนกว่าไทยด้วย

ยังไม่เข้าสู่เงินฝืดแค่เทคนิค

นางสาววิลาสินีกล่าวว่า ขณะนี้ประเมินว่าไทยยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืด ตามทฤษฎีอย่างแท้จริง เนื่องจากยังมีสินค้าหลายประเภทที่ราคาไม่ได้ปรับลดลงมากนัก ส่วนสินค้าที่ปรับลดลงมากๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ ภาวะเงินฝืดในขณะนี้ จึงกลายเป็นภาวะเงินฝืดทางเทคนิคแทน สำหรับในช่วงต่อจากนี้ รัฐบาลต้องหันมาเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแบบเต็มที่ เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้กำลังซื้อของประชาชนในประเทศหดตัวลงไปสู่ภาคเศรษฐกิจจึงมีความอ่อนแอลง

นางสาววิลาสินีกล่าวว่า โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้บทเรียนหลายอย่าง อาทิ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านการแจกเงิน 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการเดินทาง การพักผ่อน หรือการใช้บริการร้านอาหารต่างๆ แต่มีคนบางกลุ่มนำเงินจำนวนนี้ไปผิดวัตถุประสงค์ อาทิ นำไปใช้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ หรือใช้จ่ายทางอื่นแทน ไม่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวจริง ทำให้ประโยชน์ของเม็ดเงินที่ควรกระจายไปในหลากหลายพื้นที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ทำให้การออกมาตรการหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป ต้องหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ภาคการท่องเที่ยวยากลำบาก

“กำลังซื้อในประเทศน่าจะทยอยดีขึ้น หลังจากรัฐบาลคลายมาตรการล็อกดาวน์จนเกือบเป็นปกติแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาทำงานได้ ดำเนินชีวิตประจำวันได้มากขึ้น รวมถึงยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศได้ น่าจะเห็นการเปิดประเทศมากขึ้นตามลำดับ เพราะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดน่านฟ้าออกมา จึงต้องกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นแทน” นางสาววิลาสินีกล่าว

นางสาววิลาสินีกล่าวว่า สำหรับภาคการท่องเที่ยว มอว่าปีนี้เป็นปีที่ยากมาก เพราะแม้จะกลับมาได้ แต่ก็คงไม่ได้ฟื้นตัวดีเหมือนปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาส 2 เป็นช่วงล็อกดาวน์ ไตรมาส 3 เป็นช่วงการปลดล็อกดาวน์ และไตรมาส 4 เป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคการท่องเที่ยว แต่การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือการท่องเที่ยวในประเทศ จะไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิม เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การเดินทาง การเข้าพัก จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้นทุนของผู้ประกอบการจะสูงมากขึ้น

โดยจะมีบางส่วนที่ยังไม่กล้าเดินทาง เพราะยังไม่มีความมั่นใจมากพอ ทำให้การกลับมาฟื้นตัวเป็นไปอย่างลำบาก

พณ.จัดงานลดราคาสินค้าล็อต4

วันเดียวกัน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พร้อมนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอำเภอ” (ล็อต 4) พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อซักซ้อมการลดราคาช่วยประชาชนทุกอำเภอทั่วไทยกับพาณิชย์จังหวัดและผู้ประกอบการต่างจังหวัด

นายจรินทร์กล่าวว่า เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน กระทรวงได้เริ่มดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” ในล็อตที่ 1 ล็อตที่ 2 และล็อตที่ 3 มีสินค้าเข้าร่วมจำนวนถึง 4,845 รายการด้วยกัน มีห้างสรรพสินค้าทั้งระดับห้างและระดับท้องถิ่นเข้าร่วมลดราคาในทุกจังหวัด แต่สำหรับล็อตที่ 4 ถือว่าเป็นล็อตพิเศษที่ลงลึกไปถึงทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม โดยวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมใน 45 จังหวัด 45 อำเภอทั่วทั้งประเทศ ซึ่งตนจะเดินทางเปิดตัวที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งอีก 44 อำเภอ 45 จังหวัด

มีสินค้า7พันรายการลด4-68%

นายจรินทร์กล่าวว่า สินค้าเด่นที่จะลดราคาเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 6 รายการ 1.ข้าวสาร

น้ำหนัก 5 กิโลกรัมของ อคศ. จะจัดจำหน่ายในถุงละ 99 บาท 2.ไข่ไก่แพคละ 10 ฟองขายขายแพคละ 20 บาท หรือตักฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง 3.น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท 4.ปลากระป๋องกระป๋องละ 10 บาท 5.น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท และรายการสุดท้ายเป็นรายการอื่นๆ ซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเดือน 50-100 รายการด้วยกัน ลดราคาสูงสุด 68%

นายจรินทร์กล่าวว่า ในการประชุมทางไกลกับพาณิชย์จังหวัด ได้เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายอำเภอหางดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง และผู้จัดการห้าง 8 ห้างรวม 45 สาขา ที่รวมโครงการ โดยมีสินค้าลดราคาทั้งหมด 3,629 รายการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน และจัดอำเภอละ 2-3 วัน พร้อมประชุมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ที่มี 10 ห้างจะลดตามโครงการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 32 อำเภอ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ มีสินค้าเข้ากว่า 140 รายการ ลด 5-68% รวมถึงประชุมกับพาณิชย์จังหวัดอื่น เช่น สตูล สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี จันทบุรี อุตรธานี ชุมพร ขอนแก่น พิษณุโลก

“สินค้าที่ลดราคาในล็อต 4 มีกว่า 7,157 รายการ ในจำนวนนี้สินค้าสำคัญ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน 50-100 รายการ จะมีไปจำหน่ายทุกอำเภอ และลดราคาตั้งแต่ 4-68%” นายจรินทร์กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14284

Col.Inch: 25.21

Ad Value: 22,689

ภาพขาว: ช่วยเกษตรกร

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 68,067

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ช่วยเกษตรกร : แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งโครงการ “Grab Loves Farmers” เปิดตัว “ตลาดเกษตรกร” เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มช่องทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเพิ่มบริการขนส่งและจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพส่งออกผ่าน บริการ แกร็บ มาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) โครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดตัวด้วยผลไม้ 5 ชนิด จาก 3 จังหวัด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องสำน จังหวัดพะเยา ลิ้นจี่ฮงฮวยและลิ้นจี่จักรพรรดิ จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก จังหวัดพะเยา มังคุดและทุเรียน จากสหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง และกล้วยหอมทอง จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มนำร่องวางจำหน่ายในเฟสแรก ณ 2 จุดหลัก ได้แก่ ตลาดอ.ต.ก. และบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค และมีแผนจะขยายการจำหน่ายไปยังแหล่งกระจายสินค้าหลักทั่วกรุงเทพฯ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องที่โพสต์ส่งต่อกันทางโซเชียล โดยเฉพาะ
ทางไลน์ส่งกันถี่ยิบเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19

นั่นคือเรื่องเพจข้อความที่มีรายชื่อโรงแรมต่างๆในประเทศไทย
จำนวนมาก ประกาศขาย ในราคาต่างๆ ทำให้แตกตื่นตกใจกันทั้งเมือง
ที่จริงเพจรายชื่อโรงแรมที่มีชื่อประกาศขายนั้น มีการเผยแพร่กันมา
เป็นเดือนๆแล้ว แต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากมีการสอบถามไปที่
โรงแรมแล้วได้รับการปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง

แต่जूสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมีการโพสต์ส่งต่อกันอีก และมีบางสื่อ
นำไปเผยแพร่ต่อ เท่ากับเป็นการเพิ่มตึกราวความร้อนแรงให้คนเข้าใจว่า
เป็นเรื่องจริง

อย่างที่ "อึ้งกักรีน" เขียนเตือนกันมาตลอดว่า ตรวจสอบให้แน่ใจ
ก่อนจะส่งต่อ

หลายคนอาจสงสัยว่า เอ้า...แล้วทำไมเจ้าของโรงแรมไม่ออกมา
แก้ข่าวล่ะ

ว่ากันตามจริง เขาลงไม่มาตามแก้ข่าว หรือ คนทำ "ข่าวปลอม"
ก็ต้องรับผิดชอบไป รวมถึง คนที่โพสต์ส่งต่อ ด้วย ไม่พ่นผิดตามกฎหมาย
หาก เจ้าของโรงแรม เขาฟ้องเอา เพราะทำให้เขาเสียหาย
ระวังกันไว้ เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์...!

เตือนอีกครั้ง... หลอกรับเงิน

ช่วงนี้มีข่าว การจ่ายเงินเยียวยา และการให้ ยี่นอุทธรณ์รับเงิน

เยียวยา จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19

เงินเยียวยา 5,000 บาท รับกันไปแล้ว เงิน
ช่วยประกันสังคม เร่งจ่ายกันอยู่ และล่าสุดการจ่าย
เงินเยียวยาเกษตรกร รอบแรก



เห็นข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ สรุปยอดยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร
สิ้นสุดวันที่ 5 มิ.ย.2563 รวม 126,891 ราย แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
11,774 ราย และยืนยันเหตุผลเพียงพอได้ครบทุกคน
ดังนั้น เกษตรกรทุกคน ที่รอรับเงินเยียวยา
ขอให้รอดติดตามจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยตรงตามขั้นตอนที่แจ้งไว้

นอกจากนี้เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาและไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นั้น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ติดตามได้แล้ว 293,366 ราย ยังเหลือรอโอนอีก 62,714 ราย

วันนี้จึงต้องนำเรื่องนี้มาเขียนให้ทราบกัน เนื่องจากมี "มิจฉาชีพ" ที่ทำเป็นขบวนการเริ่มออกมาหลอกลวงอีกแล้ว

มีการสุ่มโทรศัพท์ไปสอบถาม ว่า ขอเงินเยียวยาไว้หรือเปล่า ได้รับหรือยัง หากใครบอกยังไม่ได้รับจะเสนอว่าจะให้ติดต่อให้หรือเปล่า ถ้าตกลงจะให้ส่งข้อความให้ทางไลน์ หรือ SMS

แต่ผู้ที่ได้รับโทรศัพท์คงจะไหวตัวทันเลยบอกว่าได้รับแล้ว บางคนที่ไม่ได้ขอ ก็อ้างว่าได้รับแล้วเช่นกัน เพื่อติดตามพฤติกรรมของ มิจฉาชีพ ในโลกออนไลน์ เหล่านี้

แฟนผู้อ่าน ที่ให้ข้อมูลมาเตือนภัยกันว่า คนที่ขอรับเงินเยียวยา และ ยังไม่ได้รับเงิน อย่าไปหลงเชื่อ มิจฉาชีพ ที่ส่งข้อความมาให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ในเพจ หรือข้อความที่ส่งมา

เรื่องนี้แม้จะยังไม่มีการส่งข้อความหลอกลวงแพร่หลายเป็นแค่เริ่มต้น แต่เมื่อมีแฟนผู้อ่านให้ข้อมูลมา

จึงเป็นหน้าที่ของ "อีเกิ้ลกรีน" ที่ต้องนำมาเตือนกันไว้ก่อน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้.

อีเกิ้ลกรีน

songsocial99@gmail.com

คลังโยกแสนล้าน อุ่ม SMEs ชายขอบ

แห่ยื่นขอเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

คลังฯชงกรม.ขอเงินเหลือเยียวยา 1 แสนล้านบาท อุ่มเอสเอ็มอีอีอีระบบ 2 ล้านราย ด้านหน่วยงานแห่ยื่นสภาพัฒน์ แผนโครงการในงบเงินกู้ 4 แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จัดสรร 4.5 หมื่นล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้แก้ปัญหาการระบาด อีก 5.55 แสนล้านบาท ให้กระทรวงการคลังเยียวยา กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ตามมติครม.จำนวน 16 ล้านราย วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท เกษตรกร 10 ล้านราย วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท และกลุ่มเปราะบางอีก 13 ล้านราย วงเงิน 3.9 หมื่นล้านบาท ทำให้มีวงเงินเหลือ 1.26 แสนล้านบาท

ต่อเนื่อง 11

คลังโยก

รัฐบาลให้กระทรวงการคลังไปหาหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อนำเงินส่วนที่เหลือ 1 แสนล้านบาท ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน และตกหล่นจากมาตรการรัฐ 2 ล้านราย

ครอบคลุมกลุ่มเอสเอ็มอีขนาด เล็ก เอสเอ็มอีอีอีอีระบบ และ เอสเอ็มอีที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (เอ็นพีแอล) จากทั้งหมด 3 ล้านราย

“แนวทางการช่วยเหลือ จะมีรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อัตราดอกเบี้ยก็ต่างกัน เพราะปัญหาเอสเอ็มอีแต่ละราย ไม่เหมือนกัน บางรายไม่มีหลักประกัน บางรายไม่ใช่ลูกค้าสถาบันการเงินเลย หรือบางรายเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน แต่เป็นหนี้เสีย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง มาตรการรัฐต่าง ๆ ที่ออกมาได้ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 9 มิถุนายนนี้”

หมู่บ้านอุตสาหกรรม

ส่วนวงเงินกู้ที่เหลืออีก 400,000 ล้านบาท จะนำมาใช้ กับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม เมื่อ 5 มิ.ย.2563 กระทรวง ต่างๆ เร่งส่งข้อเสนอโครงการ ให้สภาพัฒน์แล้ว โดยนาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 มิ.ย.นี้ เพื่อเร่งการทำ แผนฟื้นฟู

แหล่งข่าวกระทรวง อุตสาหกรรม เผยว่า กระทรวง เสนอขอรับเป็นวงเงิน 14,000 หมื่นล้านบาท คาดช่วยประชาชน ได้ 1.2 ล้านคน เกิดมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วง ประมาณ 10,000 ล้านบาท เป้า

หมาย 500 แห่ง ครอบคลุม 14,150 กิจการ ให้กิจการปรับ ตัวอย่างถูกทิศทางการวิถีปฏิบัติใหม่ คาดจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ 96,000 ล้านบาท

สำนักงานปลัดกระทรวง (สปอ.) ของบ 1,000 ล้านบาท เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย ร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเครือข่ายอุทยาน วิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ของ มหาวิทยาลัยทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาการเกษตร มูลค่าสูง ยกกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ต่อหัวของประชาชน เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม(กรอ.) ของบ 200 ล้านบาท ทำโครงการช่วยโรงงาน แปลงเครื่องจักรเป็นทุน บรรเทา ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ช่วย เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ในการขอรับเงินทุน และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) ของบ 600 ล้านบาท เพื่อเตรียมการด้าน การมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ต่าง ๆ ช่วยสร้างโอกาสใน การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

แบรีเออร์ 3 หมื่นล.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า 12 มิ.ย.นี้ทางกระทรวง เตรียมเสนอกรม.อนุมัติมาตรการ ใช้ยางพาราแปรรูปเพื่อทำอุปกรณ์ ความปลอดภัยทางถนน คือ แผ่นยางหุ้มแบรีเออร์ และเสา หลัคนำทาง วงเงิน 30,000 ล้าน

บาท ตามที่เคยรับทราบและเห็นชอบมาก่อนแล้ว ซึ่งจะช่วยให้เงินถึงมือชาวสวนยางกว่า 70% ตั้งเป้าทำบนถนนของกรมทางหลวง (ทล.)และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)ที่มีเกาะสี่กั๊กกลาง รวมกว่า 12,000 กิโลเมตร โดยใช้ ใช้จ่ายยางพาราประมาณ 360,000 ตันต่อปี โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายให้กับทล. และ ทช.ตามสิทธิบัตร โดยไม่ผ่าน บริษัทหรือนายหน้าใด ๆ ช่วย สร้างเสถียรภาพราคายางพารา

ส่วนการร้องขอทำถนนในพื้นที่ เพื่อตอบโจทยทั้งการ เดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้า ทางภาคเกษตร ขณะนี้ทาง กระทรวงอยู่ระหว่างการรออนุญาต งานแต่ละจังหวัดพิจารณา นำเรื่องดังกล่าวส่งเข้ามาที่กระทรวง เพื่อดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าว ให้สภาพัฒน์พิจารณา คาดว่า ได้ข้อสรุปภายในวันที่ 10 มิ.ย.นี้

เชียงใหม่ขอฟื้นฟูเมือง

ส่วนการเสนอโครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ใช้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.จ.)เป็นกลไก พิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการ หน่วยงานในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ก.บ.จ.เชียงใหม่เสนอ ทั้งหมด 368 โครงการ เป็นของ ส่วนราชการ 320 โครงการ งบ ประมาณกว่า 4,800 ล้านบาท และเป็นโครงการของจังหวัด 48 โครงการ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท รวม เป็นงบที่เสนอทั้งสิ้น 5,800 ล้านบาท ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของ

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 3581

Col.Inch: 70.86 Ad Value: 88,575

หน้า: 1(ล่าง), 11

PRValue (x3): 265,725

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังโยกแสนล้าน อุ่ม SMEs ชายชอบ

แผ่นดิน โครงการ Lanna Gas-
tronomy ติดถึงเชียงใหม่ และ
โครงการท่องเที่ยววิถีชีวิต(เชียงใหม่)
ใหม่ New Normal Tourism in
Chiang Mai เป็นต้น ●

คมชายหาด 7มาตรการเข้ม เทียบวิถีใหม่

**‘กรมอนามัย’เสนอ
ห่วงพิศเนศมากกว่า
จ็อคสายล็อกเฟส4
ขู่ปิด‘บางแสน’อีก!**
“วิษณุ” สะอึก เห็นคนแห่เที่ยว
บางแสน กระทบแผนผ่อนปรน
ระยะ 4 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ส่วนวันชดเชยสงกรานต์
ไม่จำเป็นต้องหยุดต่อเนื่อง
กรมอนามัยหนุนเที่ยววิถี
ใหม่ ออกมาตรการ 7 ข้อ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้คุมคนเที่ยว
ชายหาด และวิถี ★ มีต่อหน้า 9

คมชายหาด ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ปฏิบัติ 6 ข้อแก่นักท่องเที่ยว “ณรงค์ชัย คุณปลื้ม”
ลั่น ถ้านักท่องเที่ยวไม่ทำตามระเบียบเคร่งครัดฝ่าฝืน
มาตรการจนเสี่ยงติดโควิด-19 จะสั่งปิดหาดบางแสน
อีกรอบ “เทวัญ” ชงเยี่ยมยาพระวันละ 60 บาท 3 เดือน
หลัง พศ.แจกเงินวัดละ 5 หมื่นบาท 9 พันวัดไป
บริหารเองแล้ว “เฉลิมชัย” สรุปลียอดอุทธรณ์เงิน
เยียวยาเกษตรกรวันสุดท้ายเพิ่มกว่า 4 พันราย รวม
126,891 ราย แก่ใจแล้ว 11,774 ราย ประกาศเหตุผล
เพียงพอได้เงินครบทุกคนแน่ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์สิทธิประชุมสรุปวันที่ 8 มิ.ย.นี้
กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 อย่างหนักในประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาล
ตัดสินใจประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหาร
ราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเว้นการ
ควบคุมสถานการณ์แพร่เชื้อ สั่งปิดสถานที่หลาย
ประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน บริษัท
เอกชนจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราว สร้าง
ผลกระทบกับลูกจ้างจำนวนมาก เป็นที่มาของ
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน
ด้วยการให้ลงทะเบียนในเว็บไซท์อย่างเป็นทางการ
ของรัฐบาลหลายเว็บไซท์เพื่อรับเงินเยียวยา ต่อมา
รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00-
04.00 น. จนสถานการณ์ดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

ทยอยออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 มาถึงล่าสุด 3 และประกาศลดเวลาเคอร์ฟิวออกไปเป็น 23.00-03.00 น. แต่ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก 1 เดือนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● ขงผ่อนปรนเฟส 4 สัปดาห์หน้า

ความลับหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตีกลับมติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 5 มิ.ย. พ.ท.พิเชษฐ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงความลับหน้าการพิจารณาผ่อนปรนเฟส 4 จะเปิดให้ดำเนินกิจกรรมจัดงานอีเวนต์ คอนเสิร์ต ผับ บาร์ และกิจการอาบอบนวด พร้อมกันและหรือไม่พร้อม ศบค. ให้หลักการไว้ว่ากิจการอะไรที่พร้อมจะให้เปิดบริการก่อนแต่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะศึกษาและตัดสินใจ โดยนำเสนอข้อมูลและแนวทางจากผู้ประกอบการและกิจการต่างๆ เมื่อได้ภาพรวมที่ชัดเจนแล้วจะนำเสนอ ศบค. ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า แต่ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะส่งให้เป็นการบ้านของเจ้าของกิจการ/กิจการนั้นๆ เพื่อส่งรายละเอียดกลับมาใหม่ มีหลายหน่วยงานพิจารณา เชื่อว่าเร็วๆ นี้จะมีข่าวดี

● “เทวัญ” ให้เยียวยาพระ 3 เดือน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้ประชุมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ เรื่องการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนเสนอว่าอยากช่วยเยียวยาพระสงฆ์วันละ 60 บาทต่อรูป จะส่งเงินไปให้วัดแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารเงิน เช่น วัดนี้มีพระสงฆ์ 10 รูปจะได้รับเงิน 600 บาท เบื้องต้นจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 91 วัน ส่วนเงิน 50,000 บาทที่จ่ายแยกให้วัดเป็นเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่จัดสรรจากเงินงบประมาณบุคคลที่มีอยู่ 22 ล้านบาท เช่น งบอบรม สัมมนาบุคลากรที่ไม่ได้ใช้ช่วยวัดทั่วประเทศได้ 9,000 วัดจากทั้งหมด 4 หมื่นกว่าวัด ทั้งนี้ สามารถช่วยเพียงเดือนเดียว อีกส่วนคือ เงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเอง

● “วิษณุ” สะอึกแท้เที่ยวบางแสน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพิจารณากฎหมายรองรับ หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความลับหน้า แต่ดูไว้คร่าวๆ รอ

ให้ชัดเจนก่อนจะแจ้งให้ทราบ ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินการผ่อนคลายเป็นระยะ 3 และระยะ 4 อย่างไรก็ดี ไปพูดถึงคำว่าแทน เพราะตอนนี้ยังไม่เลิกใช้ เจอเหตุการณ์คนแออัดที่บางแสนทำเอาสะอึกเลย

● หยุดชดเชยไม่จำเป็นต้องติดกัน

ผู้สื่อข่าวเผยถึงการพิจารณาวันหยุดแทนวันสงกรานต์ นายวิษณุตอบว่า “ไม่รู้ข่าวว่ามีจากไหน อาจเป็นโฆษก ศบค. พูดเมื่อมีคนถามเหมือนกลอนพาไป ยืนยันเรื่องนี้ไม่เคยพูดกันเคยเหมือนที่นายฯ บอกไปแล้วและยืนยันว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้หยุดชดเชยกันเอาแค่วันหยุดติดต่อกัน 4 วันคือ วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาวันที่ 4-7 ก.ค. เอาให้ชดเชยชดเชยก่อนความจริงวันหยุดสงกรานต์มี 3 วัน คือ 13-15 เม.ย. ไม่ใช่ 5 วัน ต้องตัดวันเสาร์-อาทิตย์ออกไป เมื่อเหลือ 3 วัน ก็ไม่ยากในการชดเชย อาจจะหยุดทิ้งช่วงกันให้ครบ 3 วันก็ได้ เช่น สัปดาห์ละ 1 วัน ไม่จำเป็นต้องหยุดต่อเนื่องก็ได้

● กรมอนามัยหนุนเที่ยววิถีใหม่

ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวในการแถลงข่าวโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้ว แต่ขอให้ถือโอกาสนี้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการรักษาธรรมชาติด้วย การไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ควรพกถุงผ้าเพื่อเก็บขยะของตัวเองออกมาด้วยแล้วนำไปทิ้งลงถังขยะที่เตรียมไว้ในพื้นที่มั่นใจว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่คนไทยทำได้แน่นอน นอกจากนี้ยังอยากให้สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นที่เปิดโล่ง ใช้การเว้นระยะห่างก็ปลอดภัย แต่ถ้าสวมหน้ากากด้วยจะมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ขอให้อยู่ในกลุ่มก้อนของตัวเอง ห่างจากกลุ่มอื่น อย่างไรก็ดีตาม ระยะต่อไปอาจต้องออกมาตรการจำกัดคนเข้าไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ เหมือนจัดคิวร้านค้าและอย่าลืมเรื่องการล้างมือ เพื่อไปยังจุดนัดหมายแล้วอาจมีที่ล้างมือไม่เพียงพอ

● ออก 7 ข้อคุมคนเที่ยวชายหาด

พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า ข้อปฏิบัติสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ควรปฏิบัติดังนี้ 1. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัดจัดระยะห่างที่เหมาะสม 2. ให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับ

พนักงาน 3. จัดให้มีที่ล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง 5. มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน 6. ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่นักท่องเที่ยวทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ และ 7. มีมาตรการติดตามข้อมูลผู้มาใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่

● วิธีปฏิบัติตน 6 ข้อนักท่องเที่ยว

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวด้วยว่า ส่วนข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวคือ 1. สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 2. สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด 3. ล้างมือด้วย ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ และลดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ 5. กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และ 6. ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด

● ห่วงการใช้พื้นที่ปิดในฟิตเนส

“ขณะนี้กรมยังติดตามทุกระยะที่มีการผ่อนปรน โดยให้ทีมงานสังเกตการณ์พบว่า ที่ยังทำได้คือการล้างมือ แต่การสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะลดลง การทำความสะอาดพื้นผิวทำได้ดีที่นำเป็นห่วงคือ การใช้พื้นที่โดยไม่มีเว้นระยะห่างและมีความแออัดบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปิดในฟิตเนสอยากขอความร่วมมือประชาชนเรื่องเหล่านี้” พญ.พรรณพิมลกล่าว

☆ มีต่อหน้า 10

คুমชายหาด ☆ ต่อจากหน้า 9

● อุทธรณ์เยียวยาดีกว่าแสน

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. ผ่านเฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน จำนวนมากทุกประเด็นที่สอบถามมา ตนและทีมงานเร่งตอบให้ครบทุกคำถาม หนึ่งในประเด็นที่สอบถามมากที่สุดคือการยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรวันที่ 5 มิ.ย. เป็นวันสุดท้าย ตัวเลขล่าสุดมีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ 126,891

รายรับการแก้ไขอุทธรณ์เสียยาเรียบร้อยแล้ว 11,774 ราย เหลืออีก 115,117 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาแบ่งเป็นการพิจารณาของหน่วยต้นสังกัด 41,610 ราย และส่งเข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิที่มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 73,507 ราย กำหนดประชุมพิจารณาวันที่ 8 มิ.ย. จากนั้นแจ้งผลให้เกษตรกรรับทราบต่อไป

● เสียยาวันสุดท้ายเพิ่ม 4 พัน

สำหรับรายละเอียดการยื่นอุทธรณ์ นายเฉลิมชัยชี้แจงว่า วันที่ (5 มิ.ย.) เป็นวันสุดท้าย มีเกษตรกรรายใหม่ยื่นเรื่อง 4,270 ราย ทำให้มียอดยื่นอุทธรณ์สะสม 126,891 ราย แบ่งเป็นการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 8 หน่วยงาน ขอให้มียุทธผลเพียงพอกในการชี้แจงเท่านั้น เพราะกระทรวงเกษตรต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว อยากให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือครบทุกคน ต้องไม่ตกหล่น สำหรับการตรวจสอบสถานการณ์ยื่นอุทธรณ์ เกษตรกรสามารถทำได้ผ่าน www.moac.go.th ช่องเมนูสี่สี ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เสียยาเกษตรกร พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา/อุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android)

● โอนเงินไม่ได้กว่า 6 หมื่นคน

“ส่วนกรณีมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเสียยา 356,080 ราย แต่ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝาก จากการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และติดตามได้แล้ว จากตัวเลขล่าสุดที่ ธ.ก.ส.แจ้งมาคือ 293,366 ราย ยังเหลือที่ต้องดำเนินการติดต่ออีก 62,714 ราย เน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯแล้วว่า ให้เร่งดำเนินการติดตามเกษตรกร 62,714 ราย ให้ได้เพื่อจะได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิที่ต้องได้” นายเฉลิมชัยกล่าวในที่สุด

● งดเข้าเฝ้า “พระสังฆราช”

สำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 2563 ระบุว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิ.ย. มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงเฝ้าถวายสักการะและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แพร่ระบาด จึงประกาศแนวทางจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งดการเสด็จออกประพาส

พระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ 2.เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธฯ วันที่ 24-26 มิ.ย. ให้เข้าถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 3.คณะสงฆ์ที่จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรม โรงทาน หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริตามกำลังความสามารถแต่ละวัด และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลหลังทำวัตรเย็นตามปกติ และ 4.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์เฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใดๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน สนองพระดำริการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดแทน

● “สันธนะ” ยื่นสอบนำเข้าสู่ตรวจ

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงาน ก.พ.นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรอง ผกก.สันติบาล ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มบุคคลแอบอ้างสามารถนำเข้าสู่ตรวจข่าวตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมอุปกรณ์การตรวจเข้ามาในประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจาก สบค. นายสันธนะกล่าวว่า กรณีดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน เข้าใจว่า สบค.มีผลประโยชน์แอบแฝง หรือมีส่วนได้เสียเรื่องนี้ จึงขอสอบถามข้อเท็จจริงและนโยบายการนำเข้าสู่ตรวจข่าวตรวจเชื้อโคโรนา-19

● ตำรวจจับโพสต์เฟกนิวส์ 9 คน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต. พันธนะ นุชนารถ ผบก.ชส.บช.ปส. ในฐานะหัวหน้าชุดประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) แถลงผลดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิด และดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง บิดเบือนข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หัววันทั้ง 25 พ.ย.-5 มิ.ย. พล.ต.ต. พันธนะกล่าวว่า ดำเนินการกับผู้กระทำผิด 9 ราย ทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตักเตือนและดำเนินคดี ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี โพสต์เสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือบิดเบือนข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอเตือนประชาชนที่จะโพสต์ข้อมูลข่าวสาร อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน

5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

● เปิดร้านแบ่งปันทุกวันศุกร์

ผู้สื่อข่าวออกสำรวจพบร้านสะดวกแบ่งปัน ตั้งอยู่บริเวณโครงการพาร์คเลน เอกมัย สุขุมวิท 68 มีประชาชนจำนวนมากหลากหลายอาชีพ ยืนต่อแถวเข้าคิวกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอคิวเข้าร้านภายในร้านมีของอุปโภค-บริโภคจำนวนมากให้เลือกหยิบได้ฟรีไม่เกิน 5 ชิ้นต่อ 1 คน เป็นไอเดียของบริษัท บิวตี้ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (Beauty Twentyfour co.,Ltd) ต้องการแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคฟรี ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดีขึ้นให้เป็นเสมือนร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ประชาชนเลือกสิ่งของอุปโภคบริโภคตามความต้องการ เปิดแบ่งปันทุกวันศุกร์ 2 รอบ เวลา 11.00-13.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น. มีกติกาก่อนเข้าร้านรอบละ 8 คน เลือกสิ่งของได้ 5 ชิ้นต่อคน จำกัดเวลารอบละ 3 นาที ลงทะเบียนป้องกันการเวียนซ้ำและต้องผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์

● “ณรงค์ชัย” ชูปิดหาดบางแสน

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี บรรดาผู้ประกอบการทยอยปิดร้านค้า ร้านอาหาร เตียงผ้าใบ ห่วงยาง รวมถึงอุปกรณ์กิจกรรมทางน้ำเต็มรูปแบบเป็นวันแรก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีกักกักเที่ยววันหยุด สอบถามนายสุทธิพงษ์ ปรีชาวิฒนานนท์ ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบกล่าวว่า เทศบาลเมืองแสนสุขมีคำสั่งให้กางเตียงผ้าใบโดยให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และคอยบันทึกข้อมูลตรวจวัดไข้แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนา-19 ดำเนินการตามคำสั่งอย่างเข้มงวด ขณะที่นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะที่นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเผยว่า เจ้าหน้าที่วางกำลังทั่วหาดบางแสน พร้อมประกาศเสียงตามสายทุก 5-10 นาที ให้นักท่องเที่ยวทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืนจนมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จะประชุมหารือเพื่อสั่งปิดหาดบางแสนอีกรอบ

☆ มีต่อหน้า 15

คুমชายหาด ☆ ต่อจากหน้า 10

● สนามพระกลับมากลิกัก

ที่ตลาดพระเครื่องตรงข้ามสถานีขนส่ง จ. กำแพงเพชร เปิดตลาดพระเครื่องเป็นวันแรก ส่ง

ผลให้บรรยากาศเริ่มคลี่คลาย หลังปิดดำเนินการไป นานกว่า 2 เดือน บรรดาพ่อค้าและเซียนพระพากัน ตั้งแผงซื้อขายแลกเปลี่ยนกว่า 100 แผง จากเดิม เคยตั้งเกือบ 300 แผง ถือเป็นหนึ่งโนมาตรการ เว้นระยะทางสังคม นายพีระ ชัยยอด ประธานชมรม พระเครื่องเมืองชากรุงรายเผยว่า ปัจจุบันประชาชน หันมาซื้อขายพระผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นแต่ยังมี หลายคนต้องการความมั่นใจด้วยการส่องพระด้วย ตาของตนเองเช่นเดียวกับตลาดนัดศูนย์พระเครื่อง ตั้งอยู่ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี บรรดา เซียนพระต่างพากันตั้งแผงขายพระเครื่องเป็นวันแรก ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มงวด เซียนพระรายหนึ่งกล่าวว่า รู้สึกดีใจกับการเปิดตลาดซื้อขายพระทำให้กลับมา มีรายได้อีกครั้งเจ้าของตลาดกำชับให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อ ป้องกันเชื้อไวรัส

“สองมิตร”คิดการใหญ่ ฝันอรรยาคุม“พลังงาน-เกษตร”

ท่าจะจบแล้วสำหรับปฏิบัติการรัฐประหาร-ยึดอำนาจ ภายใน “พรรคพลังประชาชน”

หลังจากที่ “ฝ่ายรัฐประหาร” เดินเกม “รุกฆาต” ประกาศ ว่า 18 กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออก ส่งผลให้คณะกรรมการ บริหารพรรคชุดปัจจุบัน “สิ้นสภาพ” ทั้งชุดตามข้อบังคับพรรค พร้อมทำเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอเปิด ประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน

นับนี้ว่าตามปฏิทินแล้วก็ไม่เกิน 15 ก.ค.นี้

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า “ปฏิบัติการยึดพรรค” หนนี้ เพื่อ ต้องการเขี่ย **อุตตม สาวนายน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค และ **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค รวมไปถึงเครือข่าย อย่าง **สุวิทย์ เมษินทรีย์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และ **กอบศักดิ์ ภูตระกูล** รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการ บริหารพรรค หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กลุ่มสี่กุมาร” ออกจากพรรค ทั้งนี้ แม้ที่ผ่านมามีปรากฏ “ตัวละคร” ที่เคลื่อนไหวอยู่ หลายต่อหลายคน แต่เอาเข้าจริง “ตัวละครสำคัญ” ที่ดูเหมือนว่าจะ “ออกอาการมากเป็นพิเศษ” ในช่วงหลังๆ เห็นที่จะหนีไม่พ้น “สองมิตร” คือ “**สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และสมศักดิ์ เทพสุทิน**”แน่นอน “สุริยะ-สมศักดิ์” ย่อมมิได้ปรารถนาในเก้าอี้ “หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค” หากแต่มองยาวไปที่การ ปรับคณเดรัฐมนตรี และจุดหมายปลายทางในฝันของ “สองมิตร” ก็คือ 2 เก้าอี้ที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่แรกคือ “**รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์**”

งานนี้ว่ากันว่าเลยเถิดไปถึงขั้นสิ้นสะเทือน “พรรคร่วมรัฐบาล” อย่าง “พรรคประชาธิปัตย์” กันเลยทีเดียว

ส่วนการปรับคณเดรัฐมนตรีที่เป็นอำนาจตรงของ “ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมนั้น เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ช้าเร็วอย่างไรก็ต้องปรับ แต่จะปรับใน “สุตรโหน” ปรับ “ใหญ่” ปรับ “กลาง” หรือปรับ “เล็ก” แล้วจะปรับตามที่ “สองมิตร” ฝันอรรยาคือหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่สุดท้ายแล้วจะออกมาในรูปใด เพราะถึงเวลานี้ สถานการณ์ทางการเมืองอันเป็น ผลมาจากความปั่นป่วนในพรรคพลังประชาชนนี้ ดูเหมือนสิ้นสะเทือนครีทหารัฐบาลหนักขึ้นเรื่อยๆ ด้วยบรรดา “กองเชียร์ลุง” แสดงความปริวิตกค่อนข้างมาก และเชื่อว่า “ลุงตู่” ย่อมรับรู้และ เครื่องเคียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย

เปิดปฏิบัติการยึด พปชร. ล้มล้างพรรคและ “วางยา”

แม้ “ปฏิบัติการยึดพรรค” จะจบและรู้ตัว “ผู้ชนะ” แล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจในปฏิบัติการครั้งนี้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการเมืองภายในพรรค ช่วงที่ประเทศและรัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 จนมีเสียงโห่จากสังคมภายนอกว่า ที่สุดแล้ววันการเมืองก็สนใจแต่การแย่งชิงอำนาจ-ผลประโยชน์ มากกว่าความทุกข์ร้อนของประชาชน

และแม้ท่าทีของ “บิ๊กตู่” จะเหมือน “ไม่ขวาง” การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชาชน แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตลอดระยะเวลาที่มีความพยายามยึดพรรค “นายทู่” ก็มักติดใจในเรื่อง “กาลเทศะ” ออกมา “ตะเบรก” เวลาฝั่งต่างๆ ในพรรคพลังประชาชนเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลา แต่จนแล้วจนรอด ก็วัน-มึงในพรรคก็ยังเคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อน และเชื่อแน่ว่า ไม่ได้กระทำโดยพลการ หากแต่ได้รับไฟเขียวจาก “ผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรค” เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่การนำใบลาออกของ 18 กรรมการบริหารพรรค ออกมาเปิดเผยโดย ไพบูลย์ นิตติวัณ รองหัวหน้าพรรค และตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอกย้ำว่า “อุตตม-สนธิรัตน์” พันสภาพ กก.บห. เหลือเพียง “รักษากร” แล้วนั้น มีความผิดปกติบางประการในรายชื่อ 18 กรรมการบริหารพรรคที่ถูกนำมาเปิดเผย และดูเหมือนจะรวมเป็น “ผู้ก่อการ” โคนล้มอำนาจของ “อุตตม-สนธิรัตน์” ทั้งที่มีกระแสข่าวยืนยันว่ามีกรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออกไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 26 จาก 34 คน แต่เลือกที่จะเอาออกมาโชว์เพียง 18 รายชื่อ เพื่อให้ “เกินกึ่งหนึ่ง” ตามข้อบังคับพรรคเท่านั้น กระทั่ง “ไพบูลย์” คนแถลงที่เป็นรองหัวหน้าพรรค ก็ยังไม่มีชื่อ

เช่นเดียวกับชื่อของ “เสี่ยยักษ์” วิรัช รัตนเศรษฐ์-“เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น-“เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย ที่รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็น “หัวหอก” ในปฏิบัติการครั้งนี้

กลับกันด้านมีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า-ไพลี ลิกค์-บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่เป็นกรรมการบริหารใน “กลุ่มผู้กอง” ซึ่งเดินเกมตรงข้ามกับกลุ่มของ “วิรัช-สุชาติ-อนุชา” ในระยะหลังที่สำคัญ “กลุ่มผู้กอง” ประกาศชัดว่ายังสนับสนุนการทำงานของ “อุตตม-สนธิรัตน์” อยู่ ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ กลับถูก “อีแอบ” เพื่อนร่วมพรรคดันออกมาข้างหน้า

และต้องถามต่อว่า การจบครั้งนี้เป็นการจบในแง่ของการยินยอมปรับโครงสร้างพรรค แต่ไม่ได้หมายถึงล้มความขัดแย้งระหว่างฝั่งต่างๆ ภายในพรรคที่ยังคงอยู่

อย่างที่รู้กันว่า การเดินเกมโค่นล้ม “อุตตม-สนธิรัตน์” คิษย์กันภูมิของ “เสี่ยกวาง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี



นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ไม่ได้มาจากความเห็นที่ตรงกันของบรรดามุ้งต่างๆ ภายในพรรค ทว่า ทุกคนไม่สามารถหัดทานได้เพราะทราบกันดีว่า "คนที่คุณไม่รู้ใคร" ยืนทะมึนเป็นเงาอยู่เบื้องหลัง

ต้องยอมรับว่าปฏิบัติการยึดพรรคสำเร็จได้ ต้องให้เครดิต "กลุ่มสามมิตร" ที่เหลือเพียง "สองมิตร" คือ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่นำลั่วลื้อไปปรากฏตัวในห้องที่มีประธานวิปรัฐบาลของ "เฮียยักษ์-วิรัช" โดยเลือกที่จะไม่ขัดกับแนวทาง "บักบ้อม" ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค เพื่อนำไปสู่การจัดสรรที่ทั่วถึงและเท่าเทียม

เข้าไปอยู่กับ "ฝ่ายชนะ" ตามคอนเซ็ปต์ของผู้ที่ไม่เคยเลือกข้างผิด

แต่ต้องบอกว่า "สองมิตร" กับกลุ่มของ "เฮียยักษ์-เสี่ยเฮ้ง" แค่ "รวมการเฉพาะกิจ" ไม่ได้รักใคร่หรือสนิทใจกัน

ขณะที่การปรากฏชื่อ "ผู้กองมนัส" และ ส.ส.ในก๊วน ไม่ว่าจะ "ไผ่ ลิกค์" ส.ส.กำแพงเพชร, บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์คือ สิ่งที่ต้องยกย่องให้เห็นถึงความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐที่ไร้แววจะจบลงและยังคงเป็น "พลังประชาชน" ต่อไป เพราะในตอนมอบหมายให้ "ไพบุลย์" มายืนหนังสือลาออก กลับมีฝ่ายธุรการบางคนซึ่งเป็นมุ้งที่เป็นศัตรูของ "ผู้กองมนัส" ในพรรค คัดเอาแม่แค่ 18 คน

และใน 18 คนนี้ เจาะจงเอากลุ่มของ "ผู้กองมนัส" ที่ไประดม ส.ส.สู้กับ "วิรัช" ที่อาคารรัฐสภา มารวมอยู่ด้วย เพื่อให้

เห็นว่าหักหลัง "อุตตม-สนธิรัตน์" นอกจากนี้ ยังทำให้ 18 คนนี้ กลายเป็นบุคคลที่สร้างความวุ่นวายให้แก่พรรคมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา

เหมือนที่ "ผู้กองมนัส" ให้สัมภาษณ์แรงๆ เอาไว้ว่า "มีคนบางคนพยายามทำให้เกิดความขัดแย้ง จึงอยากให้สังเกตว่า มีคนบางกลุ่มที่ขี้นายอุตตมมาตลอด แต่ไม่ลงชื่อลาออกจากราชการบริหาร นั่นหมายความว่ามีความวางแผนให้เกิดความขัดแย้งเพื่อให้มีการปรับ ครม. ตนเองก็จะได้ตำแหน่งที่หวังไว้"

แม้จะมีการอ้างว่า ต้องการทำให้เห็นว่าเป็นเจตนาของร่วมกันของทุกมุ้งในพรรค หากแต่ไม่มีชื่อ "วิรัช-สุชาติ-อนุชา" ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ทำให้มีการมองกันว่า "วิรัช" มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจี้รายชื่อ 18 กรรมการบริหารและใช้เป็นการเอาคืน "ผู้กองมนัส" ศัตรูของตัวเอง

ดังนั้น หากเปรียบเทียบสถานะของ "ผู้กองมนัส" กับ "วิรัช" ตอนนี้ คงไม่ผิดไปจากคำโบราณที่ว่า ฝืนไม่เข้า ฝืนไม่เข้า ฝืนไม่เข้า เป็น "ศึกใน" ระหว่างมุ้งที่พร้อมปะทุขึ้นอีกครั้ง

ยิ่งวันนี้ "วิรัช" เองมีบาดแผลไม่ต่างอะไรจาก "ผู้กองมนัส" โดยเฉพาะคดีทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล จ.นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่วมกันของอัยการกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ต่อให้ "อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง แต่ตามกฎหมายก็เปิดให้ "ป.ป.ช."



นายสุริยะ จีรุงรุ่งเรืองกิจ

ฟ้องต่อศาลเองได้ ซึ่งแน่นอนว่า ป.ป.ช.เป็นผู้ชี้มูลเอง ย่อมไม่ทำอะไรราย้อนแย้งอย่างการ “ไม่สั่งฟ้อง”

และหากศาลรับคำฟ้อง นั้นหมายถึง “วิรัช” จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. อันรวมไปถึงตำแหน่ง “ประธานวิปรัฐบาล” ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการ “เอาคืน” ย่อมต้องเริ่มต้นจากอีกฝ่ายแน่

เมื่อ“สองมิตร”ฝันอวยถึงเก้าอี้“เกษตรฯ-พลังงาน”

อย่างไรก็ตาม “พลังประชารัฐ” มีโอกาสจะเป็น “พลังประชาและ” เร็วกว่ากำหนดได้ หากหลังจากนี้เกิดความเคลือบไหว “วิงแต่น” เพื่อเข้าเป็นรัฐมนตรีของบางมุ้งในพรรค ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี การเคลื่อนไหวหลักๆ อยู่ 2 กลุ่มคือ “กลุ่มวิรัช-เสี่ยเฮ้ง” และ “กลุ่มสองมิตร” ของ “สุริยะ-สมศักดิ์” ที่ระยะหลังออกตัวแรงยิ่งกว่าสัญญาณ 5G ถึงขนาดกล่าวสวน “ลุงตุ” ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารในพรรคไม่ได้ทำเพื่ออยากจะขับเคลื่นพรรคไปข้างหน้า เพื่อให้เป็นพรรคอันดับ 1 ของประเทศแทนที่พรรคเพื่อไทย ไม่ได้เป็นเหมือนที่ “สมศักดิ์” ใช้คำหวานเจี๊ยบว่า “การลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เปรียบเสมือนแก้วที่แตกผลึกแล้ว และกำลังจะถูกเจียรระไนให้มีมูลค่าสูงขึ้น” หากแต่เป็นเพียง “บันได” ชั้นแรกเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐมนตรีของใครบางคน เพราะมีข่าวลือมาตลอดว่า บรรดา มุ้งต่างๆ ไม่ได้พิศวาสกับการเป็นกรรมการ

บริหารพรรคแต่อย่างใด เพียงแต่เห็นว่าบุคคลที่ได้เป็นหัวหน้า-เลขาธิการพรรค จะช่วยการันตีความเป็น “เสนาบดี” ได้

ตั้งเช่นที่ ณ เวลานั้น “เสี่ยเฮ้ง-อนุชา นาคาศัย” กำลังแย่งชิงเก้าอี้ “เลขาธิการพรรค” กับ “ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” อย่าง “สันติ พร้อมพัฒน์” หลังเสร็จจก็ยกยัดอำนาจการโค่น “อุตตม-สนธิรัตน์” เป็นเพียงการเปิดทางให้เก้าอี้รัฐมนตรีว่างลง 2 ตำแหน่ง และกระทำให้กลุ่ม “เสี่ยกวง” ต้องไปยกยวง ก็จะทำให้เก้าอี้เสนาบดีว่างถึง 4 ตำแหน่ง เป็นแค่เพียงการ “เปิดพื้นที่” ให้บุคคลที่ต่อแถวรอเป็นรัฐมนตรี ได้มีโอกาสจะเข้าไปเทียบเท่านั้น เรื่องพรรคเป็นเพียงข้ออ้าง

ดังนั้น หากมีการเคลือบไหวเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหลังจากนี้ ก็จะเป็นการถลกหนังให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวของพรรคพลังประชารัฐ เป็นไปเพื่อ “ผลประโยชน์” ของ “ใครบางคน” เท่านั้น โดยเฉพาะพวกที่กระสันอยากเป็น 1 ใน 35 เสนาบดีในรัฐบาลประยุทธ์

ที่สำคัญคือ อย่าลืมนึกว่ากลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกแซะขาเก้าอี้อย่างหนัก ล้วนแล้วแต่ผู้รักษา “ถ้าผลประโยชน์” อยู่ ไม่ว่าจะ เป็นกระทรวงพลังงานของ “สนธิรัตน์” หรืองบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่ “เลือกหิว-เลือกไทย” จ้องอยู่ ในกำกับของ “อุตตม” รวมไปถึง “สมคิด” ด้วย แล้วข่าวที่ “แพลม” ออกมาแล้วว่า “ใคร” หมายถึงเก้าอี้ตัวไหน

ทั้งนี้ หากพุ่งเป้าไปที่ “สองมิตร” ซึ่งกำลังหน้าบานเพราะได้รับเครดิตว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ยึดพรรคได้สำเร็จก็จะพบว่า มีกระแสการเจรจาต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีตัวสำคัญเอา

ไว้เป็น "ของกำนัล" ล่วงหน้าตามสัญญาถูกผู้ชาย นั่นก็คือ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน" ที่ "สุริยะ" หมายถึงมันมีมาตั้งแต่แรก แต่ต้องออกหักเพราะเกิดการแก่งแย่งจน "ลุงตู่" ต้องมาฟันธงยกเก้าอี้ให้ "สนธิรัตน์" ขณะที่ "สุริยะ" ต้องกลืนเลือดไปนั่งเก้าอี้ตัวเล็กที่ "กระทรวงอุตสาหกรรม"

นอกจากนั้น อีกหนึ่งเก้าอี้ที่กำลังมาแรงทุกขณะก็คือ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีใครไปไม่ได้ นอกจาก "สมศักดิ์" ที่หมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่แรกเช่นกัน แต่จำใจต้องยอมเพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ และสุดท้าย "เสียต่อ-เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ก็รั้งเก้าอี้ตัวนี้ ขณะที่ "สมศักดิ์" ต้องไปนั่ง "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม"

เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาส มีหรือที่เจ้าของโครงการลือลั่น "โค่นล้มตัว" จะไม่ฝันถึง

แต่ประเด็นก็คือ ทั้งสองเก้าอี้อาจจะกลายเป็นชนวนขัดแย้ง ทั้งในระดับพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวคือ เก้าอี้ รมว.พลังงานก็เป็นที่ยกมาของ "เสียดิน-ถาวรพล ทีปสุวรรณ" ที่อยากจะทำลาจากกระทรวงศึกษาธิการวันละสามเวลาหลังอาหาร ดังนั้น คงต้องเกิดการประตบให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่เก้าอี้ รมว.เกษตรฯ ก็ไม่ใช่ว่า "สมศักดิ์" จะได้มาง่ายๆ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ยอมไม่ยอม ด้วยเหตุนี้จึงอย่าแปลกใจว่าทำไมลุงตู่ ถึงมีข่าวสลับข้างสลับซ้ำ "ถึบประชาธิปัตย์ ดึงเพื่อไทย" มาร่วมรัฐบาลแทนออกมา

ก็รู้ๆ กันอยู่ว่า "สองมิตร" กับ "เพื่อไทย" เขารู้จักมักจู้กันมาแต่เก่าก่อน ยิ่งเพื่อไทยมีข่าวพรรคแตก ตั้งพรรคใหม่ออกมา ก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่ใช่น้อย

จับตา "ลุงตู่" จะปรับใหญ่ ปรับกลางหรือปรับเล็ก

อย่างไรก็ดี ทั้งหลายทั้งปวงคงต้องจับตา "ลุงตู่" ผู้มีอำนาจโดยตรงว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะแม้ที่ผ่านมา "ลุงตู่" จะแสดงที่ท่าว่าไม่ขวางสำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แต่เรื่องปรับ ครม. คง "ลุงตู่" ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดๆ เช่นกันว่าจะไม่ปรับ ซึ่งอาจจะไม่ปรับในช่วงนี้จริง แต่เมื่อผู้หนายตลบและสถานการณ์เหมาะสมแล้วอาจปรับก็ได้

ดังนั้น การเดินไปสู่วันใดขั้นต่อไปของเหล่ามุ้งต่างๆ ที่อยากจะได้เก้าอี้เสนาบดี อาจจะไม่น่าอย่างที่คุณคิด โดยเฉพาะการที่ "บิ๊กตู่" มีนิสัยที่แสดงออกค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือชี้นำ

"บิ๊กตู่" มีนิสัยร้ายชื้อทั้งหมดว่า ช่วงที่ผ่านมา "ใคร" คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในพรรคพลังประชารัฐ และมีผลต่อการตัดสินใจในการปรับ ครม.ที่จะมาถึง

ที่สำคัญคือความวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐกำลังส่งผลกระทบต่อความนิยมที่กำลังดีคืนของ "บิ๊กตู่" อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากบรรดา "กองเชียร์" ที่รับไม่ได้กับปฏิบัติการยึดพรรคซึ่งนำไปสู่การปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

ดังนั้นที่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าอย่างหนักหน่วงว่า "กินอิ่มแล้วว่างมาก ไม่มี

อะไรทำแล้วหรือ ถึงออกมาแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าพรรคมีความแตกแยก ช่วงชิงอำนาจ (สู่ผลประโยชน์?) รู้ตัวบ้างไหมว่า ขณะเลือกตั้งเพราะอะไร ได้เป็นรัฐบาลเพราะอะไร ลำคัญผิดคิดว่าตัวเองมีแสงในตัวกระนั้นหรือ ลองใช้สมองตรองดูให้เกิด ประชาชนเขาจำใจเลือกบางคนหลายๆ ที่ไม่อยากจะเลือก เพราะเขาต้องการให้ลุงตู่เป็นนายกฯ แล้วพวกคุณจึงได้ตำแหน่งรัฐมนตรี และทำให้ครม.ของลุงตู่ไม่สง่างาม เพราะมีคุณบางคนที่ได้ตำแหน่ง การที่คุณขัดแย้งกันนี้ คุณมองไม่เห็นหัวลุงตู่เลยหรือ คุณไม่มีความเกรงใจลุงตู่เลยแม้แต่หย้อย นอกจากพวกคุณจะทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้ว คุณยังไม่รู้จักลดทอนด้วยนะ เวลาที่ลุงตู่กำลังเหนื่อยกับการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับโควิด และต้องปรึกษาเจ้าแล้วในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแซะ แซะระด่า หาเรื่องของฝ่ายค้าน แล้วคุณจะทำอะไรให้รัฐบาลให้นายกฯปวดหัวทำไม คุณเคยเอาตาดู ใช้หูฟังบ้างไหมว่าประชาชนเขาเอือมระอาหนักการเมืองแค่นี้ จริงอยู่หนักการเมืองที่เป็นคนเก่งคนดีพอมืออยู่ แต่นักการเมืองซีโกง เล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์มีมากเหลือเกิน และส่วนมากกระสันที่จะเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ประเมินความสามารถของตนเอง ลองใช้เวลาที่อยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด คิดกำจัดเชื้ออะไรบางอย่างที่ทำให้พวกคุณทำสิ่งที่ประชาชนมองว่า "ชั่ว" ให้หมดจากความคิดของคุณคุณสักหน่อยดีไหมคะ เพื่อจะคิดได้ และทำสิ่งที่เหมาะที่ควรพฤติกรรมของพวกคุณตอนนี้ทำให้คนเกลียดนักการเมืองแล้วไม่อยากจะเลือกตั้งคะ ถ้าพวกเราไม่อยากจะให้มีเลือกตั้ง อย่าหาว่าเรานิยมเผด็จการนะคะ เราอยากได้คนเก่งมาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศคะ ไม่ใช่พวกคุณที่แสดงอาการมองหาผลประโยชน์"

ฟังเสียงจากตัวอย่างกองเชียร์แล้วก็ต้องว่า "ลุงตู่" คงคิดหนัก

ทั้งนี้ ถ้าหากจะวิเคราะห์หรือคาดการณ์ก็ฟังชงได้ว่า ถึงอย่างไรก็ต้องปรับ แต่จะปรับอย่างไรให้ถูกใจเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้น การปรับอาจจะจะมี "สูตร" ที่ต้องตระเตรียมไว้

ถ้าเป็น "ปรับเล็ก" และไม่ยุ่งยากกับใคร ก็คงต้องเล็งไปที่เก้าอี้ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ" ที่มี "ทูตดอน ปรมัตถ์วินัย" นั่งอยู่ในโควตาของ "ลุงตู่" เอง กับเก้าอี้ "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ของ "เทวัญ ลิปตพัลลภ" เพราะเวลานี้เสียงรัฐบาลค่อนข้างมันคง ไม่ต้องอาศัย 3 เสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนที่ผ่านมา

ถ้าเป็น "ปรับกลาง" นอกจาก 2 เก้าอี้ข้างต้นแล้ว ก็อาจจะกินเข้าไปที่ "สีหุมาร" ในเก้าอี้ "รมว.พลังงาน" และ "รมว.การอุดมศึกษา" ส่วนเก้าอี้ "รมว.คลัง" ของ "อุตตม" กับ "รองนายกฯ" ของ "เสียดิน" น่าจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

ส่วนเก้าอี้ "ปรับใหญ่" ก็อย่างที่ว่าคือ "พลังงาน-เกษตรฯ-คลัง-การอุดมศึกษา-การต่างประเทศ-ประจำสำนักนายกฯ-รองนายกฯ" ที่จะเกิดความโกลาหลไม่น้อยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจะไปกระทบกับ "พรรคประชาธิปัตย์" ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และต้องตัดสินใจให้รอบคอบเพราะจะนำมาซึ่งสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

ที่สำคัญคือ การปรับในลักษณะที่นำ "นักการเมือง" มาทั้งขง โดยที่ไม่มี "เทคโนโลยี" หรือ "นักวิชาการ" มาเป็น

ส่วนผสม ก็จะเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นด้วย แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในสายตาของประชาชน เพราะสังคมเห็นแล้วว่ามึงบประมาณ 4 แสนล้าน รอยอยู่เบื้องหน้า

จับ "เพื่อไทย"เปิดทางซูเปอร์ดีล?

ที่นี้ ก็มาถึงกระแสข่าว "ซูเปอร์ดีล" ที่เร้าเร้นกลับมาอีกครั้ง ว่าอาจมี "การเมืองภาคพิสดาร" การผสมพันธุ์กันระหว่าง "ค่ายทหาร" พรรคพลังประชารัฐกับ "ค่ายทักษิณ" พรรคเพื่อไทย ในการเข้าร่วมรัฐบาล

พูดไปถึงขนาดจะยก "กระทรวงมหาด" ที่คุ้นเคยให้ "คุณเธอ" ด้วย

ว่ากันว่า เมื่อไม่นานมานี้ "บิ๊กเพื่อไทย" ระดับคุณงานยุทธศาสตร์ คง "เลขาฯคูใจ" พร้อม "เสี่ย ก." ไม่เบื่อบ่ไม่เมาคสช.เข้าไปเจรจาถึงโอกาสความน่าจะเป็นในการนำ "เพื่อไทยบางส่วน" มาเข้าร่วมรัฐบาล เป้าหมายก็เพื่อลด "อำนาจต่อรอง" ของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง "ภูมิใจไทย-ประชาธิปไตย" ที่ไม่เพียง "ซี้คอ" พรรคพลังประชารัฐ ยังออกลูก "งอแง" บ่อยครั้งด้วย

แต่เมื่อย้อนไปเมื่อ "ศึกซึกฟอก" อภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ว่ากันว่า "มหกรรมล้มมวย" ที่ไม่ใช่ฝีมือ "งูเห่า" แต่เป็นการวางงานระดับ "พญางูเห่า" จนคนที่เป๋นตำบลดกระสุนตกมาตลอดรอดปลอดภัยจากศึกซึกฟอกไปแบบไร้บาดแผล

กลับกันพาก "เพื่อไทย" เองก็เห็นอยู่ว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของสภาฯ และเกือบปีของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ไม่มีโอกาสใกล้เคียงกับการล้มรัฐบาลได้เลย ซ้ำร้ายยังเป็นฝ่ายค้าน และพรรคเพื่อไทยเองที่ "สาละวันเตี้ยลง" ทั้งในแง่กระแส หลังรัฐบาลทำผลงานได้ดีในช่วงโควิด-19 หรือในแง่จำนวน ส.ส.ที่ลดน้อยถอยลง จากที่หายใจรดต้นคอรัฐบาล ก็ห่างออกไปเรื่อยๆ

แล้วสภาพใน "ค่ายทักษิณ" ก็แห้งแล้งยิ่งกว่าทะเลทรายฟ้าฝนไม่ตกมานาน จน ส.ส.แต่ละคนเข้าชั้นนอตอยากปากแห้ง เป็นสภาวะการณที่ยากจะต่อกรกับรัฐบาลพลังประชารัฐแนวคิด "ดีลพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน" จึงเกิดขึ้น

จริงอยู่หลังมีกระแสข่าวหนาหูขึ้น "เสี่ยพงษ์" สมพงษ์อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จะออกมาสยบข่าว โดยการออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ทราบไคก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ จะไม่ยอมนำพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐอย่างแน่นอน เพราะถือเป็นการทรยศต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกเข้ามา

คำยืนยันของ "เสี่ยพงษ์" เสียงดังฟังชัด แต่กลับไม่ได้ทำให้ข่าวลือเบาบางลงเลย

แน่นอนว่าหาก "ดีลพิสดาร" เกิดขึ้นจริง ในแง่คณิตศาสตร์ย่อมทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นตามจำนวน ส.ส.ที่เพิ่มขึ้น

แต่ที่น่ากังวลคือ "เอฟเฟกต์" ที่จะตามมา โดยเฉพาะบรรดา "กองเชียร์" ที่ไม่ได้มีความผูกพันกับพรรคพลังประชารัฐสักเท่าใด หากแต่เลือกเพราะมีอดี "ความสงบจบที่ลูตู่" ที่สำคัญคือ "กองเชียร์ลู่" นั้นเป็นไม่เบื่อบ่ไม่เมากับเพื่อไทยอย่างซัดแจ้งจนไม่สามารถร่วมหอลงโรงได้ ดังนั้น ถ้าเป็นสูตรนี้รับประกันได้เลยว่า "พั้งหังยวง" เพราะแค่เห็นการยึดพรรคพลังประชารัฐที่ลามไปถึงการปรับ ครม.ยังรับไม่ได้สายหัวเป็นทิวแถว

ดูอย่าง "ลูงบ้อม" นั้นอะไร ไม่รู้จะทำไหนถึงได้หลุดปากออกมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนว่า "ไม่พร้อมนั่งหัวหน้าพรรค" เอาเสียอย่างนั้น แม้จะดูทรงแล้วน่าจะจะเป็น "การตัดรำคาญ" ที่ถูกถามถึงบ่อยๆ แต่ก็ใช้ว่าจะมองข้ามไปได้

ทำเป็นเล่นไป ถ้าชะล่าใจและไม่ฟังเสียงประชาชน อาจได้เห็นการ "ลงถนน" กันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ ■